
 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖5 

ในวันศุกร์ที่  18  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5  
ณ   ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ    

_________________________ 
 

 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายมาโนช  แป้นน้อย  ประธานสภาเทศบาล  
2. นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล  รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายเดช  ทับเณร   สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นายฐากร  นิรุชบวรทัต  สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ  สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นายวิชาญ  ศรีสัญญา  สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายบุญหลง  สนลอย  สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายจิรายุส  สมจินดา  สมาชิกสภาเทศบาล  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายมนัส  รักดี   เลขานุการสภาเทศบาล ติดภารกิจ 
2. นายทัศนวัต  มากระจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล ติดภารกิจ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมนัส  ใจเจน  นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ  
๒. นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล   รองนายกเทศมนตรี  
๓. นางสาวธิดาทิพย์  เลิศชุติมากุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๔. นายสมศักดิ์  ธนศักดา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
5. นายสมศักดิ์  ตันเจริญ  ปลัดเทศบาลต าบลกระจับ   
6. นายสุรชัย  อุดมวิฑิต  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   
8. นางสาวจันทกานต์  ศรีจ ารูญ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นางสาวสุภาพร  กันเกลา  ผู้อ านวยการกองคลัง  
10. นางสาวสุนิศา   พุทธา  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
11. นางสาวฉตัรลดา  สินธพ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
12. นายวิโรจน์  จูสวย  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
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เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย  / ประจ าที่ 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย             สวัสดีครับ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ผู้บริหารท้องถิ่น   
ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา

เทศบาลต าบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565  มีสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุม 10  ท่าน  ลา 2 ท่าน  ซึ่งเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  
ก่อนที่จะด าเนินการประชุม  เนื่องจากในวันนี้ เลขานุการสภาเทศบาล                   
ติดภารกิจขอลาประชุม  ดังนั้น   จะขอด าเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราวก่อน  เพ่ือให้การประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ในครั้งนี้ด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 19  วรรคสอง “ใน
การประชุมสภาท้องถิ่น ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือ มีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถิ่นเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุม
คราวนั้น  โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 16  วรรคสองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ ข้อ 13 วิธี การ
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่น น าวิธีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 

       เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  ขอให้ที่
ประชุม  ได้พิจารณาเสนอชื่อ  ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบล
กระจับในการประชุมครั้งนี ้ เป็นการชั่วคราว  โปรดเสนอเชิญครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเสนอ นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณเป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย ขอผู้รับรองค าเสนอ  2  ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายฐากร  นิรุชบวรทัต ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์ ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายมาโนช  แป้นน้อย มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลกระจับ  ท่านใดเห็นชอบให้นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร  

 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   10 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง   
  งดออกเสียง - เสียง 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย เป็นอันว่า นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร  ไดร้ับเลือกเป็นเลขานุการสภาทองถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล  ชั่วคราวผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระจับชั่วคราว  ขึ้นปฏิบัติ

หน้าที่ครับ 
 

นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร ขอบคุณค่ะ        
เลขานุการสภาเทศบาล          
ชั่วคราว        ประกาศสภาเทศบาลต าบลกระจับ 
   เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2565 
                 ------------------------------------         
 

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลกระจับ  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลกระจับครั้งแรก  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  โดยก าหนดให้มีการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2565  ตั้งแต่วันที่                     
1  กุมภาพันธ์  2565   มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  นั้น  

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   25   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล                
พ.ศ. 2496  และข้อ 16 , 22   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลกระจับ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2565 มีก าหนด  30 วัน  

  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                   ประกาศ   ณ  วันที่  28  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

                            มาโนช  แป้นน้อย 
 

                            (นายมาโนช  แป้นน้อย) 
                            ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย     ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ  ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ วันนี้เป็น 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ในสมั ยประชุ มสภาเทศบาล               

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ผมขอด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดไว้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย     เรื่องท่ี 1  คณะผู้บริหารเทศบาล  ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                
ประธานสภาเทศบาล  คือท่าน ร.ต.ท.สมศักดิ์  ธนศักดา  ขอเชิญแนะน าตัวให้กับสมาชิกสภาได้ทราบ

ด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ร.ต.ท.สมศักดิ์  ธนศักดา       กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภา 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เทศบาลทุกท่าน กระผม ร.ต.ท.สมศักดิ์  ธนศักดา  ได้รับเกียรติจากท่านนายกฯ 

แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกฯ ซึ่งส าหรับส่วนตัวจะใช้ความรู้ความสามารถที่เคย
รับราชการในเขตพ้ืนที่นี้มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่ และตั้งใจไว้             
ว่าจะร่วมรับใช้พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลกระจับให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณ
ครับ 

  

นายมาโนช  แป้นน้อย       ขอบคุณครับ ท่านที่ปรึกษานายกฯ ต่อไป  เรื่องท่ี  2  เรื่องของการฉีดวัคซีน 
ประธานสภาเทศบาล  ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ ในวันที่  

24  กุมภาพันธ์  2565  ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยกันอ านวยความสะดวก
และดูแลพ่ีน้องประชาชนด้วยครับ  เรื่องที่ 3  ช่วงนี้ในเขตเทศบาลเราได้มี              
การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ า หลายๆโครงการ ขอให้สมาชิกทุกท่านที่
รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่การก่อสร้างช่วยกันดูแลตรวจสอบการก่อสร้างให้ถูกต้อง 
ฝากให้ช่วยกันดูแลด้วยครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4      
   ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2564  เม่ือวันที่  22  ธันวาคม  2564 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย       ตามท่ีสภาเทศบาลฯ  ได้มีหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ   พร้อมจัดส่งสรุป 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  

2564  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2564  จ านวน 1  ชุด ให้ท่านสมาชิกสภาฯ  
ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว  ขอให้ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมสภา
เทศบาล  หากสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอเชิญ  

 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย   หากไม่มี  ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าไม่มีเห็นควรรับรองรายงาน              
ประธานสภาเทศบาล   การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญสมัยที่  4 ครั้งที่  1 ประจ าปี 2564   
   เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2564  โปรดยกมือ  

   
 

นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร สมาชิกสภาเทศบาล มีมติ   
เลขานุการสภาเทศบาล รับรองรายงานการประชุม    10 เสียง 
ชั่วคราว                ไม่รับรองรายงานการประชุม  - เสียง 

 งดออกเสียง             - เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2565  และสมัยแรก 
 ของปี 2566 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย      ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้               
ประธานสภาเทศบาล  ทีป่ระชุมรับทราบครับ 
 

นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับที่ 14)                  
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2562   
ชั่วคราว       มาตรา 24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้ง

แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
        สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย

เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น               

พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2554) 
  ข้อ  11 (2)  ส าหรับเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละ

สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดปีและมีก าหนดกี่วัน 

  ข้อ  21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย       ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล  ได้อธิบายให้สมาชิกได้ทราบแล้วขอให้
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลได้ก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   
    ประจ าปี  พ.ศ.  2565  จ านวนอีก  3  สมัย  ต่อไป 

 

นายจิรายุส  สมจินดา    ขอเสนอก าหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  2   
สมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งแต่วันที่  2 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอผู้รับรองค าเสนอ 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   

 

นายฐากร  นิรุชบวรทัต     ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   

 

นายเดช  ทับเณร  ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
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นายมาโนช  แป้นน้อย       ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอก าหนดการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  

 

นายวิชาญ  ศรีสัญญา     ขอเสนอก าหนดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   
สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอผู้รับรองค าเสนอ 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 

 
นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล    ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   

 

นายพรเทพ  นิมตรนิวัฒน์   ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย       ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอก าหนดการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  4  
  

นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงษ์    ขอเสนอก าหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   
สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอผู้รับรองค าเสนอ 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ  ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นายจิรายุส  สมจินดา    ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีสรุปได้ว่า ก าหนดระยะเวลา
ประธานสภาเทศบาล สมัยประชุมสภาเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่  2 พฤษภาคม 2565 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

     สมัยสามญั  สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม  2565  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน  2565  มกี าหนดไม่เกิน 30 วัน 

 

  ขอมติที่ประชุมฯ  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  .....10..... เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
  ไม่เห็นชอบ ........-....... เสียง 
  งดออกเสียง ........-....... เสียง 
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นายมาโนช  แป้นน้อย  ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1)  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี  2566  ขอเชิญสมาชิกเสนอ 
 

นายเดช  ทับเณร   ขอเสนอก าหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั  สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี
สมาชิกสภาเทศบาล   2566  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอผู้รับรองค าเสนอ 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายฐากร  นิรุชบวรทัต       ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล      ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 

สมัยแรก  (สมัยที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่  1  เดือนกุมภาพันธ์                 
พ.ศ. 2566  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  .....10..... เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
  ไม่เห็นชอบ ........-....... เสียง 
  งดออกเสียง ........-....... เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ญัตติประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 1/2565 
   

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายมนัส  ใจเจน           เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  ด้วยเทศบาลต าบลกระจับ ได้อนุมัติแก้ไข 
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  จ านวน  1 รายการ ดังนี้ 

   ข้อความเดิม 
     โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ า  พร้อมขุดลอกคลองสาธารณะ  บริเวณ   
คลองสาธารณะดอนบอสโก ด าเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบ               
ผ.02/1 

 

ข้อความใหม่ 
                โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ า  พร้อมขุดลอกคลองสาธารณะ  บริเวณ  

คลองสาธารณะดอนบอสโก ด าเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามแบบ 
ผ.02 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
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       อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)           
พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติ
แล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                   
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ผู้บริหารท้องถิ่น             
จึงขอเสนอญัตติประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้ง
ที่ 1/2565 เพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับทราบ และใช้ประโยชน์ใน
การประสานการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป            
 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย         การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก 
ประธานสภาเทศบาล   ให้ทุกท่านได้ทราบ ก็ขอให้ทุกท่านน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
กระจับ  พ.ศ. 2564 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายมนัส  ใจเจน       เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  ข้อ 29 (3)  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งปิดประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  นั้น 

 

    เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ  ดังกล่าวข้างต้น  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลกระจับ  พ.ศ. 2564  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พร้อมนี้ 

 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป 
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นายมาโนช  แป้นน้อย             การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ ฯ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก 
ประธานสภาเทศบาล   ให้ทุกท่านได้ทราบ ก็ขอให้ทุกท่านน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลต่อไป 
   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการองค์กร
จัดท าแผนพัฒนา  

 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายมนัส  ใจเจน            เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  ตามที่เทศบาลต าบลกระจับ  
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ  ได้ม ีค าสั ่งที ่ 258/2561 ลงวันที ่  24  เมษายน  2561 และค าสั ่งที่ 

270/2564  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ  ค าสั ่งที่ 259/2561 ลงวันที่  24  เมษายน  
2561 และ ค าสั ่งที ่271/2564 ลงวันที ่  24  พฤษภาคม  2564 เรื ่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ 
โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละสี ่ป ี  ซึ ่งคณะกรรมการฯดังกล่าว               
จะหมดวาระลงในวันที่  24  เมษายน  2565 นั้น 

 

ดังนั ้น เพื ่อให้การปฏิบัต ิเป ็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 ผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการองค์กรจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ขอให้สภาเทศบาลต าบลกระจับ พ ิจารณาคัดเล ือกสมาชิกสภา

เทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการองค์กรจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ 
ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ จ านวน 3 คน  
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

           (1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
         (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 

(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
ตามข้อ19(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ ่มเต ิม (ฉบ ับที ่2 )                 
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 
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(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

(6) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

(7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับด้วย 

 
 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ 
จ านวน  3  คน   โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

         (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
         (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (3) รายงานผลและเสนอความเห ็นซึ ่งได ้จากการต ิดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร 

 
 

    วิธีการคัดเลือก 
 ในการประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า             
กึ่งหนึ่งและการเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุมต้องมีผู้รับรองจ านวน
อย่างน้อย 2 คน และผู้ซึ ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้
ความยินยอม 
 

 ในการเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวนที่ก าหนดให้ถือ
ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่า
จ านวนที่ก าหนดให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับ
การเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ทีได้รับการ
เสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่
ก าหนด 
 

 ให้ประธานในที่ประชุมตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที ่อยู่ในที ่ประชุมและ
มิได้ เป็นผู้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
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  เมื่อตรวจนับคะแนนแล้วให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในล าดับ
เด ียวก ันหลายคน ท าให ้ไม ่สามารถค ัดเล ือกได ้ให ้ที ่ประช ุมจ ัดให ้ม ีการ
ลงคะแนนใหม่เฉพาะผู ้ซึ ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที ่สองแล้ว 
ปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุม
ก าหนด 

         เหตุผล 
        เนื่องจากคณะกรรมการองค์กรจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่  24 เมษายน  2565 และ
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ ่มเต ิม                   
(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 จึงน าเสนอสภาเทศบาล 
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการองค์กรจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าว  

 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ  จ านวน 3 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  พร้อมผู้รับรอง 
 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเสนอ  นายมาโนช  แป้นน้อย  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่  1 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอผู้รับรองค าเสนอ  2  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล  ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นายฐากร  นิรุชบวรทัต    ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ คนที่  2 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ  ขอเสนอ  นายเดช  ทับเณร  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่  2 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอผู้รับรองค าเสนอ  2  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงษ์  ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นายจิรายุส  สมจินดา    ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ คนที่  3 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงษ์  ขอเสนอ  นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่  3 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอผู้รับรองค าเสนอ  2  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ  ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นายวิชาญ  ศรีสัญญา    ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายมาโนช   แป้นน้อย  มีสมาชิกสภาฯ เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  สรุปว่าคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ   ได้แก่ 
   1. นายมาโนช  แป้นน้อย 
   2. นายเดช  ทับเณร 
   3. นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ 
 

นายมาโนช   แป้นน้อย  ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลกระจับ  จ านวน  3  ท่าน   พร้อมผู้รับรองครับ 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเสนอ  นายจิรายุส  สมจินดา  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
สมาชิกสภาเทศบาล  แผนพัฒนาเทศบาล   คนที่  1 
 

นายมาโนช   แป้นน้อย  ขอผู้รับรองค าเสนอ  2  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเดช  ทับเณร  ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นายมาโนช   แป้นน้อย  ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล  แผนพัฒนาเทศบาล   คนที่  2 
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นายเดช  ทับเณร   ขอเสนอ  นายฐากร  นิรุชบวรทัต  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
สมาชิกสภาเทศบาล  แผนพัฒนาเทศบาล   คนที่  2 
 

นายมาโนช   แป้นน้อย  ขอผู้รับรองค าเสนอ  2  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นายจิรายุส  สมจินดา  ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายมาโนช   แป้นน้อย  ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล  แผนพัฒนาเทศบาล   คนที่  3 
 

นายจิรายุส  สมจินดา  ขอเสนอ  นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
สมาชิกสภาเทศบาล  แผนพัฒนาเทศบาล   คนที่  3 
 

นายมาโนช   แป้นน้อย  ขอผู้รับรองค าเสนอ  2  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงษ์  ขอรับรองค าเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายมาโนช   แป้นน้อย  มีสมาชิกสภาฯ เสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  สรุปว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   ได้แก่ 
   1. นายจิรายุส  สมจินดา 
   2. นายฐากร  นิรุชบวรทัต 
   3. นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ  ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย          ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายมนัส  ใจเจน              เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ   ตามที่เทศบาลต าบลกระจับ   
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ  มีความจ าเป็นขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจ่าย                  

เป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ประจ ารถบรรทุกน้ า จ านวน              
1  เครื่อง  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
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     หลักการ 
                 ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนเพ่ิม - โอนลด  งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
โอนลด  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้จ านวน   1,060,000.-  บาท   คงเหลือก่อนโอน  789,370.-   บาท  
ขอโอนลด 30,000.- บาท 
   
                          รวมขอโอนลดทั้งสิ้น   30,000.-  บาท 
 

โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
- ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
           จัดซื้อวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ประจ ารถบรรทุกน้ า จ านวน  1  เครื่อง  
ราคาเครื่องละ  30,000.- บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  วิทยุสื่อสารเครื่อง
สังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 เหมาะส าหรับงานราชการ วิทยุราชการ VHF 
(136 - 174 MHz.)  128 ช่องสัญญาณ  ก าลังส่งไม่น้อยกว่า  20  วัตต์  
ฟังก์ชั่นการเปิดปิด การท างานอัตโนมัติ  ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
จากส านักงาน กสทช. พร้อมอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน  30,000.- บาท 

 

                             รวมขอโอนเพ่ิมทั้งสิ้น   30,000.-   บาท 
 

       เหตุผล 
   ด้วยเทศบาลต าบลกระจับ  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ประจ ารถบรรทุกน้ า  ส าหรับติดตั้งรถบรรทุ กน้ า
เนื่องจากเครื่องเดิมมีสภาพเก่าช ารุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนเพ่ิม -  โอนลด  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565   
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ตามรายการข้างต้น ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด  4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบ
ลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม - โอนลด ที่ท าให้ลักษณะประมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น 

 

                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับ พิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 

 
 
 



- 15 - 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ    
ประธานสภาเทศบาล       หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย   ขอมติที่ประชุม    สมาชิกท่านใด 
  เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  
จัดซื้อวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ประจ ารถบรรทุกน้ า จ านวน  1  เครื่อง  ตามที่
ผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   

 

นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  10  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล         ไม่อนุมัติ   .........-........      เสียง 
ชั่วคราว  งดออกเสียง  .........-........      เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
นายมาโนช  แป้นน้อย  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ    
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์      เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  มีเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล ฝากท่านประธานสภา ถึงคณะผู้บริหาร  ตลอดระยะเวลาที่เราแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมในบริเวณซอย 31  เราได้รับความอนุเคราะห์จากโรงหมี่ให้เปิดช่องผันน้ า
แต่ ณ ตอนนี้เรายังไม่ได้ซ่อมแซมให้เขาหลายเดือนแล้วอยากฝากให้แก้ไข
ปรับปรุงโดยด่วนครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอบคุณ สท.พรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  มีสมาชิกท่านอีกอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน   
ประธานสภาเทศบาล  สท.บุญหลง  สนลอย เชิญครับ 

 

นายบุญหลง  สนลอย       เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านมีเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล ฝากท่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหาร  กรณีที่ท่านประธานสภาได้อภิปรายถึง

การก่อสร้างท่อระบายน้ าของเทศบาลต าบลกระจับ และได้ฝากให้สมาชิก            
ทุกท่านช่วยกันดูแล มีเรื่องเกี่ยวกับผู้รับเหมาที่ท าถนนหรือท าท่อระบายน้ า 
ของเราขอฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องจักรของ
ผู้รับเหมาที่มาท าถนนหรือซ่อมแซมและท าให้ทรัพย์สินเราเสียหายไม่ว่าจะเป็น
ไฟฟ้าหรือน้ าประปาผู้รับเหมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบซ่อมแซมให้กับเราใช่หรือไม่ 
และขอให้เราไปช่วยดูว่าผู้รับเหมาเขาท าดีหรือไม่ ท าเหมือนกับที่เราท าหรือ
เปล่า  ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ าประปาผมเคยไปดูท่อน้ าประปาแตกผู้รับเหมา
ก าลังซ่อมแซมแต่น้ ายังไหลแรงอยู่ไม่สามารถท าได้ต้องปิดวาล์วผมเลยแจ้ง
เจ้าหน้าที่ของเราให้มาช่วยดูถ้าเราปล่อยให้ผู้รับเหมาซ่อมแซมตามล าพังผลเสีย 
จะเยอะตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินของกองการประปา ขาดทุนทุกปีปีละ
หลายล้านมันเกิดจากปัญหาพวกนี้   น้ ารั่ว น้ าซึมก็จะส่งผลต่อเทศบาลท าให้
ขาดทุนส่งผลให้ชาวบ้านต้องจ่ายค่าน้ าเพ่ิมเพราะสาเหตุเหล่านี้ ขอฝากท่าน
ประธานไว้ด้วยครับ 
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นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอบคุณ สท.บุญหลง  สนลอย  มีสมาชิกท่าน อ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   สท.เดช ทับเณร ขอเชิญครับ 
 

นายเดช  ทับเณร     เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล จะสอบถามเรื่องคลองแต้ฮะหลี  เมื่อก่อนมีคนดูแลคลอง แต่ตอนนี้รกมาก           

จึงอยากทราบว่ามีงบประมาณดูแลคลองหรือไม่  ถ้ามีอยากให้ท าช่วยดูแลให้
สะอาด  ถ้าปล่อยไว้จะรกกว่านี้จะดูแลยากขึ้นฝากท่านประธานถึงท่านนายก
ด้วยครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย       ขอบคุณ สท.เดช ทับเณร  มีสมาชิกท่านอีกอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน                 
ประธานสภาเทศบาล สท.ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล  ขอเชิญครับ 
    

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล     เรียน  ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน               
สมาชิกสภาเทศบาล มีสมาชิกหลายท่านเป็นห่วงเรื่องการวางท่อระบายน้ าและการท าถนน ซึ่งในเขต

พ้ืนที่โพธิ์เจริญก าลังมีการก่อสร้างอยู่ ไม่ทราบว่าผู้รับเหมาด าเนินการถูกต้อง
ตามขั้นตอนหรือไม่  การวางท่อและฝังกลบ ถูกต้องหรือไม่  หากท าไปแล้วเกิด
การยุบหรือพังเสียหายก็จะท าให้ซ่อมยากขึ้น จึงอยากให้กองช่างช่วยเข้มงวด 
ถึงแม้จะมีการรับประกันผลงาน  แต่การซ่อมแซม เนื้องานจะไม่ค่อยเชื่อม
สมานกัน  อยากฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารให้ดูแลเพ่ือความถาวร
และม่ันคง  ขอบคุณครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย ขอบคุณ สท.ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สท.เสียง ผู้ประดิษฐ์พงศ์  ขอเชิญครับ 
 

นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์    เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ช่วงนี้ใกล้ถึงช่วงฤดูฝนบริเวณท่อระบายน้ าหน้าตลาดหนองอ้อ อยากให้ไปเป่า

ล้างลอกรางระบายน้ า  เส้นทางเข้าวัดหนองอ้อ ซอย 20 เราวางท่อไป                  
มีมาตรฐานแล้ว  อยากให้คณะผู้บริหารได้สั่งการล้างท่อ  เพ่ือรับฤดูฝนที่จะ
มาถึง  จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารได้ช่วยด าเนินการด้วยครับ  
ขอบคุณครับ 

 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอบคุณ สท.เสียง ผู้ประดิษฐ์พงศ์  มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  สท.ฐากร  นิรุชบวรทัต  ขอเชิญครับ 

 
 

นายฐากร  นิรุชบวรทัต     เรียน ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน ตั้งแต่เปลี่ยนนายกใหม่เปลี่ยนสมาชิกใหม่ เทศบาลต าบล

กระจับเราเริ่มมีดีแล้วครับ  มีเพ่ือนสมาชิกของผมจากเทศบาลต าบลหนอง             
บัววง จ.นครราชสีมา และเทศบาลต าบลเมืองยาง  จะมาขอดูงานเกี่ยวกับ         
การจัดการขยะท่ีหัวโป่งและผักปลอกสาร ที่โพธิ์เจริญได้น าเรียนท่านนายกแล้ว  
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สมัยก่อนเราไปดูงานที่ อ่ืน  แต่ตอนนี้ เทศบาลฯของเรามีดีแล้วนะครับ               
ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ของเรา  ชุมของเราพัฒนาขึ้นเยอะหลังจากไปดูงานที่อ่ืนมา
ทราบว่าเพ่ือนท่านนายกจะมาดูงานหลายครั้งแล้ว แต่ท่านนายกได้ชะลอไว้อยู่ 
ต่อไปเราคงได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  ขอบคุณครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอบคุณ สท.ฐากร  นิรุชบวรทัต ขอเชิญครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่                 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่าน สท.พรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์         เรียน  ประธานสภาเทศบาล   คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหารเพ่ิมเติม  

ช่วงซอย 29 ที่ เราก าลังด าเนินการท าถนนและวางท่อระบายน้ าตอนนี้               
อยากฝากให้ก าชับผู้รับเหมา ช่วงทางขึ้นทางลงของบ้านแต่ละหลัง แต่ละซอย
ถ้าเป็นไปได้ให้ท าสโลปให้ชาวบ้านให้ด้วยครับเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาใน
ภายหลังจะได้จบในคราวเดียวกัน และส่วนบ่อพักทุกบ่อซ้ายขวามันจะมีช่อง
ระบายน้ าจากข้างทางของชาวบ้านลงบ่อแล้ววิ่งลงคลอง  จึงอยากให้ผู้รับเหมา
เปิดช่องระบายน้ าให้หมดทุกบ่อครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอบคุณ  สท.พรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่าน สท.ฐากร  นิรุชบวรทัต  ขอเชิญครับ 

 

นายฐากร  นิรุชบวรทัต           เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และ  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  ซอยบ้านลุงวังอยากฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า              

ช่วงนั้นมืด และมีหลอดไฟขาด ตรงนั้นเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้กันเยอะและ
เปลี่ยว จึงอยากขอความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารช่วยเพ่ิมโคมไฟบริเวณนั้น
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอบคุณท่าน สท.ฐากร  นิรุชบวรทัต  มีสมาชิกท่านอ่ืนที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี กระผมขอฝากกองช่าง 2 เรื่องนะครับ 

  1. เรื่องขอให้เอาแอสฟัลท์ไปลงซอยต้นโพธิ์ที่เป็นหลุมอยู่บริเวณรากต้น
โพธิ์ 

  2. เรื่องการตัดต้นไม้ตอนนี้ฝนเริ่มตกต้นไม้เริ่มยาว ขอให้ทางกองช่าง
จัดท าแผนการออกตัดหญ้าวันละซอย 2 ซอย ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ
และขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงข้อหารือต่างๆของทางสมาชิกที่ได้น าเสนอครับ 
ขอเชิญครับ 

 

นายมนัส  ใจเจน       เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา  และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่น าปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน

มาปรึกษาหารือถึงท่านประธานและฝากเรื่องมายังคณะผู้บริหารครับ                 
โดยมี  กระผมนายมนัส  ใจเจน  นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ  เป็นผู้รับข้อมูล
และรับปัญหาโดยตรงจากทางสมาชิกครับ ก็ขอตอบข้อหารือของท่าน สท.            
พรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ที่ได้ฝากเรื่อง ซอยกระจับ 31 บริเวณโรงหมี่ที่เราเคยไป 
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ด าเนินการ ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของที่ในเรื่องของการขยับรั้วและขอใช้
พ้ืนที่ของประชาชนในบริเวณ นั้น  เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ปรึกษากันครับว่าเรา
ต้องไปแก้ไขผมขอเก็บเรื่องนี้ ไว้และจะน าเสนอให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยมี              
ท่านปลัด  และทางท่านผู้อ านวยการกองช่าง จะลงไปแก้ปัญหาของท่าน              
สท.พรเทพ  ให้เรียบร้อยท่านจะได้รับรอยยิ้มจากประชาชน ส่วนอีกเรื่องของ
การก่อสร้างท าถนน  การวางท่อระบายน้ าก็ดี  ผมได้มีการพูดคุยกับทางกอง
งานรวมถึงท่านปลัด  และทางกองคลัง  ว่าการท าสัญญาให้ส าเนาเอกสาร
สัญญาและส่งมาที่ผมและปลัดหรือทางกองช่างครับ  จะได้ทราบว่าเวลามีงาน
ก่อสร้างเกิดขึ้น  ผมจะลงไปทุกโครงการและจะเรียกผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน     
มาพูดคุยกันในเรื่องขอบเขตของงาน  เรื่องผลกระทบกับพ่ีน้องประชาชนก็
อาจจะเป็นเรื่องเดียวกับทางท่าน สท.บุญหลง  สนลอย น าเสนอ ขอตอบไป
พร้อมกันด้วยนะครับ เพราะว่าเวลาเราไปด าเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องมี
การขุดรื้อในส่วนที่ท่านมีความเป็นห่วงเป็นทางขึ้น ทางลง เมื่อวานนี้ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชน ซอยกระจับ 29  ซึ่งด าเนินการก่อสร้างถนนและ              
ฝาท่อระบายน้ ามีชาวบ้านร้องเรียนว่า ในเรื่องของวัสดุ เศษหิน ดิน ทราย 
ลูกรัง ที่เคยมีการปรับปรุงมานานในช่วงก่อน  ในการก่อสร้างลักษณะนี้จะมี
เศษวัสดุตกลงไป ซึ่งได้ก าชับผู้รับจ้างให้ด าเนินการตรวจสอบก่อนที่จะท าการ
ตรวจรับให้ช่วยดูแต่อาจจะมีบางส่วนที่ยังมีเศษวัสดุตกค้างเดิมอยู่ซึ่งอาจจะ
นอกเหนือจากที่ด าเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องมาพูดคุยกันอีกทีว่าเราจะต้องใช้
เครื่องดูดเลนหรือว่าเราต้องท าอย่างไรถึงจะน าเศษวัสดุออกมา  เพ่ือรองรับ
ในช่วงฤดูฝน ที่ทางท่าน สท.เสียง ผู้ประดิษฐ์พงศ์  ได้อภิปรายซึ่งผมได้ปรึกษา
กับท่านปลัดว่าจะท าอย่างไรเกี่ยวกับท่อระบายน้ าที่มีเศษวัสดุของเดิมอยู่แล้ว
อย่างที่ท่าน สท.เสียง เป็นห่วง ขอขอบคุณที่น าเสนอกัน ผมจะก าชับในการ
ด าเนินการก่อสร้างในโครงการหรือถนนหนทางต่างๆ  เราจะให้ เจ้าหน้าที่ไม่ว่า
จะเป็น ช่างไฟฟ้า ช่างประปาต้องไปก ากับดูแลครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ท่าน
ประธานได้แจ้งตั้งแต่วาระแรกนะครับว่าเราผ่านงบประมาณในเรื่องจ่ายขาด  
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงกว่าเรา  ในส่วนของเทศบาลฯ
เอง ในการด าเนินโครงการก่อสร้างและโครงการ ก็ขอฝากทุกท่านถ้าท่านอยู่ใน
พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตของท่านก็ช่วยกันดูแลด้วยครับ  เพราะบางทีการท างานใน
สถานการณ์ตรงนั้น  ท่านจะเห็นและท่านจะได้แจ้งมาทางเรา บางทีผู้รับจ้าง
อาจจะท างานโดยไม่ค านึงถึงความเรียบร้อยขอให้ช่วยดูแลแล้วมาบอกผม  
บอกทางกองช่าง บอกทางท่านปลัด หรือคณะผู้บริหาร เพราะว่าเราเป็นทีมงาน
เดียวกันและเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน  และส่วนเรื่องของท่าน            
สท.ยงยุทธ  ที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ผมจะก าชับให้ เพราะผมก็เป็นห่วง
เช่นกันและคาดว่าจะต้องลงพ้ืนที่อีกเพราะทุกโครงการผมบอกว่าผมต้องไปดู
ด้วยตัวเอง อย่างเช่น  โครงการเศรษฐกิจฐานรากที่เราขอรับการสนับสนุนมา  
คือ  ซอยกระจับ 9 เชื่อม  ซอยกระจับ 11  ไปเห็นหน้างานมีปัญหาส่วนหนึ่งที่
ท าให้คือการช่วยประสานขยับเสาไฟฟ้า  หากท่านสมาชิกเจ้าของพ้ืนที่ถ้าได้ไป 
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เห็นหน้างานจะได้ช่วยแก้ไขท าให้งานออกมามีคุณภาพ  เช่น ซอยกระจับ 8   
มีความกว้างมากขึ้นต้องเน้นย้ าให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  อยากให้เชื่อมั่น
และพูดให้ทุกท่านได้ทราบ  เราเน้นย้ าตลอดทั้งผู้รับจ้างไม่ว่าจะมาจากที่ไหน 
ถ้าเข้ามาท างานในเขตเทศบาล  ท างานในพ้ืนที่เทศบาลเราต้องดี เพราะ
ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาบางทีถนนท าได้ 3 เดือน 5 เดือน  เกิดช ารุดผิวหน้า
ถนนเกิดรอยแตกร้าว ซึ่งบางทีก็จะมีชาวบ้านที่ตรวจสอบแทนพวกเราจึงอยาก
ให้ความส าคัญ ส่วนท่านประธานมาโนช  ในเรื่องการตัดต้นไปเรามีแผนงาน
ของงานป้องกันฯ ท าเป็นประจ าทุกสัปดาห์อยู่แล้ว  และปัญหาที่เร่งด่วนจะแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการก่อนครับ  และในส่วนของท่าน สท.ฐากร  นิรุชบวรทัต 
ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ชมเชยในเรื่องของการพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ              
ที่ผ่านมาผมมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  ในเรื่องของสีสัน  เรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  เมื่อก่อนเข้าประชุมสภาได้พูดคุยกับสมาชิกบางท่านว่า  เรามี
งบประมาณแต่ละปีและทุกท่านก็เป็นทีมงานเดียวกัน  ในแต่ละปีมีงบประมาณ
ให้เราได้พัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานประมาณปีละ 7 – 8 ล้าน ก็จะแบ่ง
กันว่า ปีหนึ่ง เขต 1 อาจจะได้งบประมาณ ประมาณ 3 ล้านเศษ  เขต 2 
ประมาณ 5 ล้าน  ในลักษณะอย่างนี้ตามความจ าเป็น  และที่ผ่านมาผมมองว่า
หลายท่านไม่ได้พูดถึงในการวางแผนการพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่ง
ผมคิดว่าผมจัดสรรครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เขต 1 หรือ เขต 2  ส่วน
หนึ่งก็จะใช้งบประมาณเราเอง อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเงินสะสมสามารถท่ีจะใช้ได้ใน
เหตุจ าเป็น  และที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน  และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงิน
งบประมาณที่ผมได้ขอรับการสนับสนุนมา  ก็คิดว่าตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี  
เรียกได้ว่าครอบคลุม  โดยเฉพาะที่ผมได้ให้นโยบายหลักๆ คือ  การแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ าท่วม  ซึ่งช่วงนี้งานก าลังขับเคลื่อนด าเนินการเป็นระยะ  และในเรื่อง
ของเงินจ่ายขาดเงินสะสมโดยได้รับการอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกในสภาแห่งนี้
ที่ยกมือสนับสนุน ซึ่งก าลังด าเนินการส่งงานให้กับทางกองคลังเพ่ือประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไปและจะพยายามท าให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนขอแจ้งให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านได้ทราบและเรื่องของท่าน สท.เดช ทับเณร  เกี่ยวกับการดูแล
คลองบริเวณแต้ฮะหลี  ขอมอบให้ทางรองนิพนธ์  สุพัฒนโกศล ท่านรอง
นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ทราบครับขอบคุณครับ 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอเชิญท่านรองนิพนธ์  สุพัฒนโกศล  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 20 - 
 
 

นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล     เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน กระผมนายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล  รองนายกเทศมนตรี  ขอตอบข้อ

หารือของท่าน สท.เดช  ทับเณร  ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายให้ชี้แจงเรื่อง
ของการดูแลคลองแต้ฮะหลี ว่ามีงบประมาณในการดูแลคลองหรือไม่  ซึ่งมีครับ
และจะแบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนของคลองต่างๆของเทศบาลจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของชลประทานและอีกส่วนเป็นของเทศบาลฯ ในส่วนของ
ชลประทานก็จะมีงบประมาณที่จะดูแลอยู่แล้วแต่ต่อไปจะได้ตั้งงบประมาณดูแล
ต่อไปครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย ขอเชิญท่าน สท.ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล      เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ตามที่ท่านนายกฯได้อภิปราย ก็เป็นความหวังของชาวบ้านที่ใช้เส้นทางหลัง

โรงเรียนวัดจันทาราม แต่ที่ก าลังด าเนินการอยู่ชาวบ้านได้ผ่านมาได้พบเจอ          
และพูดคุยเรื่องของการขยายเส้นทางดีมาก กว้างขึ้น แต่อยากจะฝากให้ช่วย
ดูแลให้ถูกระบบด้วยความเป็นห่วงของชาวบ้านครับ  และที่ท่านนายกฯได้               
เป็นห่วงมาตลอดซึ่งผมได้ดูแลและตรวจสอบอยู่   ซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้ดูแล             
ทั้งวัน อาจจะไปเป็นช่วงๆหรือบางเวลา  และการท างานตามขั้นตอนที่สังเกต
จากหน้างานถือว่าดีในระดับหนึ่ง แต่ไม่สมควรจะเอาดินลงไปเยอะกลัวจะยุบ
ตามระบบขั้นตอนน่าจะเอาทรายลงกลบให้แน่นก่อน  ซึ่งตรงนี้ผมก็เป็นห่วง            
ฝากทางกองช่างให้ช่วยดูแลให้ถูกต้องด้วยเพราะที่ผมไปดูอยู่นั้นมีความคิดเห็น
ตรงกับชาวบ้านที่ผ่านไปมาเห็นว่าเอาดินลงไปมากและมีเกร็ดถนนที่ขุดออก 
เป็นโพรงส่วนหนึ่งก้อนใหญ่ๆ และเอาดินไปถมข้างล่างเป็นโพรงถ้าหากว่าเรา
เอาทรายลงก่อนจะแน่นอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผม ซึ่งหลายครั้งจะถูก
หรือผิดก็ไม่แน่ใจจึงอยากให้ทางกองช่างช่วยดูแลการด าเนินการก่อสร้าง              
ขอฝากไว้ด้วยครับและฝากถึงท่านนายกว่าโครงการทุกโครงการอยากให้ได้
มาตรฐานอย่างที่ท่านนายกได้แจ้งครับ  ขอบคุณครับ 

 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอบคุณครับ  ขอเชิญท่านนายกมนัส  ใจเจน  ได้ชี้แจงกับทางสมาชิกสภาครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
     
 

นายมนัส  ใจเจน      เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ตามท่ีท่านยงยุทธ 
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ   ได้อภิปรายผมขอชี้แจงครับคือผมก็อยากได้ข้อมูลในลักษณะนี้ที่น าเรียนให้             

ทุกท่านทราบเวลาที่ท่านไปลงพ้ืนที่ดูโครงการก่อสร้างให้ท่านโทรแจ้งผมได้เลย           
ไม่ต้องรอบางทีเรามาเจอกันในท่ีประชุม ในเทศบาลอาจจะท าให้การด าเนินงาน
หรือเรื่องของการก่อสร้างล่าช้า ขอให้ท่านโทรแจ้งท่านปลัดหรือทางท่าน               
ผู้อ านวยการกองช่าง เพราะอย่างที่บอกให้ท่านไปก าชับดูแลก็จะไม่รู้ไม่ตรงจุด 
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ไม่ตรงประเด็นว่าตรงไหนเรื่องอะไรผมจะได้รู้ว่าการกลบหลังท่อเราควรจะใช้
วัสดุที่ตามแบบจากการก าหนดมาของทางกองช่างเพ่ือจะได้งานที่มีคุณภาพซึ่ง
ท่ านต้องบอกให้ตรงประเด็น เพราะเดี๋ยวนี้หน่วยตรวจสอบเยอะขึ้นมี
ความส าคัญตลอดขอให้ท่านโทรมาได้เลยเรียกว่ามีความคิดและอุดมการณ์ที่
เป็นไปใน ทิศทางเดียวกันเพ่ือให้งานออกมามีคุณภาพตามนโยบายที่ทุก
โครงการก่อสร้างต้องกว้างมากขึ้นพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสาธารณะประโยชน์เพ่ือให้
คนส่วนมากได้ใช้และท่านจะเห็นหลายหลายโครงการที่ออกมาจะมีซอย 20/4 
ที่ทางท่าน สท.พรเทพ ได้มีภาพถ่ายไว้ว่าถนนไม่สามารถสวนกันได้แต่ตอนนี้รถ
สวนกันได้แล้วครับขอชี้แจงให้กับท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบครับ 

 

นายมาโนช  แป้นน้อย  ขอบคุณครับท่านนายกมนัส  ใจเจน  ทีไ่ด้ชี้แจงกับทางสมาชิกสภาครับ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้อ านวยการกองช่าง มีอะไรชี้แจงหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
 
 

นายสุรชัย  อุดมวิฑิต         เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา  และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ครับ ในส่วนของประเด็นเรื่องการก่อสร้าง  แนวทางขอชี้แจงในการออกแบบ

ก่อนนะครับซึ่งในการออกแบบวัสดุกลบหลังท่อสามารถใช้ดินได้แต่ต้องเป็น
ดินสเปคหรือจะเป็นทรายก็ได้แต่ concept ในการออกแบบจะพิจารณาดูว่า
หากใช้ดินกลบไปแล้วช่องขุดมันแคบการเข้าไป บด อัด มันอาจจะต้องใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมนั้นยากเราเลยเลือกใช้ทรายในการกลบฝังท่อซึ่งทราย
สามารถท าให้แน่น ได้ โดยไม่ต้องใช้ เครื่องตบแค่ พรมน้ าก็แน่นอยู่ แล้ ว                    
ซึ่งในกระบวนการตรวจสอบทางผมได้ก าชับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วว่าขั้นตอนในการ
ควบคุมงานต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะเรายอมรับอย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถ
อยู่ประจ าหน้างานได้ตลอดทั้งวัน  เนื่องจากด้วยภารกิจที่มีแต่ด้วยนโยบายที่
ท่านนายกเทศมนตรีฯ  ได้มอบไว้เป็นเรื่องของคุณภาพงาน ปริมาณงานและที่
ละทิ้งไม่ได้คือความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนนี้ทางกองช่างได้มีการ
ก าหนดแนวทางไว้แล้วว่าทั่วไปในการไปตรวจสอบคุณภาพงานขอให้ด าเนินการ
ตามหลักวิชาช่าง แต่ทั้งนี้ก่อนที่จะด าเนินการเทคอนกรีตหรือจะท าอะไรที่เป็น 
สาระส าคัญต้องแจ้งให้เราไปตรวจสอบอยู่ดีซึ่งเบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นดินหลัง
ท่อสุดท้ายก่อนเทคอนกรีตทับหลัง ทางผู้รับจ้างจะแจ้งคนของเราให้เข้าไป
ตรวจสอบและจะเข้าไปดูอีกทีว่าเป็นทรายหรือเป็นดินแล้วถูกต้องตามแบบ
หรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นดินลงไปทางเจ้าหน้าที่จะให้ขุดรื้อขึ้นมาและ
บดอัดใหม่ตามขั้นตอน เพราะฉะนั้นการตรวจสอบนอกจากจะเป็นผู้ควบคุมงาน
แล้วก็ยังมีคณะกรรมการซึ่งต้องมาบริหารโครงการบริหารสัญญา และอีกส่วน
หนึ่งด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าไปดูอยู่แล้วปัจจุบันทุกซอยที่มีงานก่อสร้างทางท่าน
นายกพร้อมคณะจะลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบและเป็นหูเป็นตาให้อยู่แล้วนะครับ
สุดท้ายอาจจะเป็นไปได้ส าหรับผู้รับเหมาที่เวลาด าเนินการอาจจะรับปากเราแต่
ด้วยคนงานอาจจะไม่ได้คุยกับทางเราโดยตรง ก็จะมีบ้างที่มีเรื่องพวกนี้หลุดรอด
ออกไปแต่ก็ขอน้อมรับไว้และจะก าชับ เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบดูแลให้รอบคอบ
อีกทีครับขอบคุณครับ 
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นายมาโนช  แป้นน้อย      มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด   
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ อีกขอขอบคุณสมาชิกฯ   

หัวหน้าส่วนราชการฯ  และประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
ทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันนี้ท าให้การ
ประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดี  บัดนี้การประชุมได้
ด าเนินการจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ขอปิดการประชุม   

___________________________ 
  

 
                                                    เลิกประชุม  12.15  น. 

 
 
 

(ลงชื่อ)                     ผู้จดรายงานการประชุม     (ลงชื่อ)                        เลขานุการสภาเทศบาล 
         (นางสาวฉัตรลดา  สินธพ)                  (นายมนัส  รักดี) 
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